
โรงเรียนเอกชนหนุนคูปองการศึกษา 

  

           ดร.วีรวัฒน วรรณศิริ อุปนายกฝายบริหาร สภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลาวถึง

การนําคูปองการศึกษามาใชกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 

รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) โดยยึดความตองการของผูเรียนและผูปกครองใหมีเสรีภาพในการทีจ่ะเลือกเรียน

โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนวา รูสึกดีใจกับวงการศึกษาไทยที่กระบวนทัศนหรือมุมมองดานการจัด

การศึกษาของประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปในเชิงที่จะเปนรูปธรรมมากขึ้น ตนมองวาการใชคูปอง

การศึกษาเปนวิธีที่ดี มีความเปนธรรม และเหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณปจจบุัน แตอยากใหการใช

คูปองการศึกษาครอบคลุมทั้งระดับการศึกษาพ้ืนฐานโรงเรียนของรัฐและของเอกชนทั่วประเทศ เพราะ

รัฐธรรมนูญป 2540 และ 2550 กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไม

เสียคาใชจายหรือเรียนฟรีทุกคน 

          ดร.วีรวัฒน กลาวตอไปวา สําหรับจํานวนเงินที่จะแจกคูปองน้ันขอใหมีการศึกษาคาใชจายราย

หัวทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน และคํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของนักเรียนแตละชวงชั้นและประเภทของ

การศึกษาดวย  นอกจากน้ีอยากขอใหรวมคาใชจายดานเงินเดือน คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ดวย เพราะเมื่อโรงเรียนไดรับคูปองฯแลวจะไดนําไปเบิกเงินจาก ศธ. เพ่ือนํางบฯไปบริหารจัดการ

โรงเรียน โดยไมตองมาเบิกเงินเดือน หรือเงินอ่ืนจากรัฐอีกตลอดปการศึกษาน้ัน 

          สวนกรณีที่มีผูใหความเห็นวา ผูมีฐานะดีอาจไมตองการการสนับสนุนจากรัฐก็ได ผมคิดวา

ผูเรียนมีสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญใหหลักประกันไวแลว สวนผูปกครองถาไมตองการรับเงินน้ีก็ใหเขียนบนัทึก

ขอสละสิทธิในการรับเงินไปที่โรงเรียนที่ตองการเรียนได แตก็อยากขอให ศธ.หาวิธีตอบแทนผูปกครองที่

ขอสละสิทธิน้ันดวย อาจเปนเครื่องราชอิสริยาภรณก็ไดหากเสียสละไมรับเงินตลอด 12 ปการศึกษา เปน

ตน ดร.วีรวัฒนกลาว. 
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